

KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM THÁI BÌNH LẦN THỨ BA (26/10/1958 - 26/10/2023)

Thái Bình 5 lần đón Bác

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, động viên phong trào cách mạng của các địa phương, trong đó có phong trào cách mạng của tỉnh Thái Bình. Từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công đến lúc Bác đi xa, Thái Bình 5 lần được vinh dự đón Bác về thăm.

1. Hồ Chủ tịch về thăm Thái Bình lần thứ nhất (10/1/1946)

Nhân chuyến đi thăm các tỉnh hạ lưu sông Hồng bị vỡ đê hồi tháng 8/1945, chiều ngày 10/1/1946, Hồ Chủ tịch đã về thăm về Thái Bình. Sau khi đi xem hai quảng đê Đĩa (Hưng Nhân) và Mỹ Lộc (Thu Trì) bị vỡ, Hồ Chủ tịch đã về thị xã Thái Bình lúc 15 giờ, gặp gỡ cán bộ, đồng bào tại trụ sở UBND cách mạng lâm thời tỉnh. Các đồng chí: Ngô Duy Cảo, Chủ tịch UBND cách mạng lâm thời tỉnh; Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Văn Phiếm, Bùi Đăng Chi, Đỗ Thị Hạnh cũng có mặt. Được tin Hồ Chủ tịch về, đồng bào thị xã kéo đến đứng chật cứng cả trong sân, ngoài vườn và công tòa đại sứ. Bác đã dành 30 phút nói chuyện với đồng bào. Bác nói nước ta đã độc lập, mọi người dân làm chủ đất nước, toàn dân phải tích cực tham gia đắp đê chống lụt, chống nạn đói.

2. Hồ Chủ tịch về thăm Thái Bình lần thứ hai (29/4/1946)

Ngày 28/4/1946, Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh quyết định tổ chức lễ mít tinh lớn mừng công khánh thành đê Đĩa (Hưng Nhân) và đê Mỹ Lộc (Thu Trì), mời Hồ Chủ tịch và Chính phủ về dự.

Sau khi đồng chí Nguyễn Văn Ngo, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh đọc báo cáo tóm tắt về thành tích đắp đê chống lụt và chống đói, Hồ Chủ tịch khen ngợi thành tích đắp đê của Thái Bình, hoan nghênh tinh thần đoàn kết trong lao động, trong sản xuất cứu đói của đồng bào. Bác kêu gọi phải ra sức diệt ba kẻ thù trước mắt là giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm...

Chiều ngày 28/4/1946, Bác và phái đoàn Chính phủ lên Hưng Nhân dự lễ mít tinh khánh thành đoạn đê Đĩa, nay thuộc xã Hồng An, huyện Hưng Hà. Nhân dân huyện Tiên Hưng đứng chật hai bên đường 39 và trên đê sông Hồng đón Bác.

3. Hồ Chủ tịch về thăm Thái Bình lần thứ ba (26/10/1958)

Tại trụ sở Ủy ban Hành chính tỉnh, Hồ Chủ tịch đã nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo những công việc tỉnh làm được trong năm 1958. Rồi trụ sở Ủy ban Hành chính tỉnh, Hồ Chủ tịch đến thăm các chuyên gia Trung Quốc tại công trường nhà máy xay sào đó Người tới dự Đại hội sản xuất đồng - xuân tỉnh Thái Bình.

Sáng ngày 26/10/1958, trên 4 vạn đại biểu nhân dân đội ngũ chính tề tại sân vận động thị xã Thái Bình đón Bác. Bác mặc bộ quần áo màu gỗ, đầu đội mũ cát,

chân đi dép cao su đen, nước da hồng hào, khỏe mạnh. Bác giờ tay vẩy chèo, tiếng hoan hô vang lên không ngớt. Bác lên lễ đài và phát biểu: Trong kháng chiến, đồng bào và cán bộ Thái Bình đã cố gắng và lập nhiều thành tích trong công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa. Bác chỉ rõ những ưu điểm và khuyết điểm của cán bộ, nhân dân Thái Bình. Bác nêu 6 nhiệm vụ trước mắt: Cũng cố tổ đối công, hợp tác xã; việc phục vụ nông nghiệp của cán bộ các ngành, các giới; vai trò đấu thầu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên; vấn đề đoàn kết và tiết kiệm. Cuối cùng, Bác kêu gọi: Thái Bình có nhiều điều kiện thuận lợi, ngoài đồng mầu ở miền Bắc, có làm được không?

- Có ạ! Có ạ
- Bác tin đồng bào và nhân dân có thể làm được những điều đã hứa với Bác. Trong vụ mùa này và trong vụ chiêm tới, đơn vị nào khá nhất huyện, huyện nào khá nhất tỉnh sẽ có giải thưởng. Ai muốn có giải thưởng, giờ tay lên?

Đồng chí Giang Đức Tuệ, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Thái Bình cảm ơn Bác, cảm ơn

Trung ương Đảng và Chính phủ đã luôn quan tâm đến Thái Bình và xin nguyện: Thái Bình đời đời ghi nhớ công ơn Bác và làm theo lời dạy của Bác!

4. Hồ Chủ tịch về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962)

Được biết Thái Bình có phong trào lấn biển khai hoang và toàn tỉnh đạt thành tích cao trong sản xuất, ngày 26/3/1962, Hồ Chủ tịch đã về thăm và động viên phong trào. 8 giờ ngày 26/3/1962, khi chiếc trực thăng hạ cánh, Bác từ trong máy bay bước xuống, mọi người chạy ra đón và reo to: "Bác Hồ! Bác Hồ! Hồ Chủ tịch muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!". Bác khen ngợi cán bộ, xã viên hợp tác xã khai hoang diện tích cấy lúa, trồng cói làm giàu. Nói chuyện xong, Bác thường huy hiệu cho các chiến sĩ thi đua của Nam Cường. Rồi Nam Cường, Bác đến thăm hội nghị phát động phong trào sản xuất trong nông nghiệp toàn tỉnh, gặp gỡ các đại biểu đang họp tại Đông Lâm. Bác vẫy tay chào mọi người rồi vui vẻ nói: So với ba năm rưỡi trước đây Bác về thăm Thái Bình thì nay nay tỉnh nhà có tiến bộ về nhiều mặt như tăng vụ, vô hoang, mở rộng diện tích... Thế là tốt! Tuy vậy, so với nhu cầu của nhân dân và so với các nơi khác thì tỉnh nhà tiến bộ còn chậm. Bác phân tích một số khuyết điểm về sản xuất nông nghiệp và chế thời phở trương, lãng phí trong ma chay, cưới hỏi. Và xấu nhất là tệ đánh đập vợ, ép duyên con, thói tào hồn chưa hoàn toàn chấm dứt. Cuối cùng, Bác kết luận: Tỉnh ta có gần 77.000 đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động. Trung ương giao nhiệm vụ cho mỗi đồng chí phải nâng cao tinh thần cách



Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình trong dịp Người về thăm Đại hội nông dân toàn tỉnh phát động sản xuất nông nghiệp vụ đông - xuân 1958 - 1959, ngày 26/10/1958.

Ảnh tư liệu

mạng, phấn đấu vươn lên, phải chống tư tưởng bảo thủ và chủ quan, chống tác phong quan liêu, đại khái, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân, làm gương mẫu, làm đầu tàu cho đồng bào trong phong trào thi đua yêu nước, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để xây dựng Tổ quốc giàu mạnh và nâng cao đời sống nhân dân.

5. Hồ Chủ tịch về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1966 - 1/1/1967)

Tối ngày 31/12/1966, Bác về thăm Thái Bình lần thứ năm, mừng Thái Bình đạt 5 tấn thóc/ha. Đêm đó Bác nghỉ lại khu sơ tán của Văn phòng Tỉnh ủy ở thôn Đại Đông, xã Tân

Hòa, huyện Vũ Thư. Hôm sau, 1/1/1967, lúc 9 giờ sáng, Bác tới dinh Phương Cáp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư. Sau khi khoan tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, Bác nói: Bây giờ thì Bác làm nhiệm vụ giới thiệu, đây là đồng chí Hoàng Anh, phụ trách nông nghiệp, đồng chí Tố Hữu, phụ trách tuyên giáo còn đồng chí này (Bác chỉ đồng chí Ngô Duy Đông) các chú biết rồi chứ... Tất cả cùng cười vang. Bác bắt đầu nói chuyện. Bác khen nhân dân ta sản xuất giỏi, chiến đấu cũng giỏi. Bác nói về những biện pháp thủy lợi, làm phân, nuôi cá, trồng cây. Bác khen hợp tác xã Hiệp Hòa trồng cây khá. Nói đến việc sản xuất thời chiến, Bác dặn phải chú ý đến đời sống lao động rất đông là nữ. Bác phê

phán tệ đánh vợ và mong từ nay về sau không còn thói xấu đánh chửi vợ nữa. Bác khen hợp tác xã Tân Phong đạt hơn 7 tấn thóc/ha. Bác khen phong trào bảo công, bình công của Thái Bình. Sau đó Bác nói về công tác xây dựng Đảng, sự đoàn kết trong Đảng giữa đảng viên cũ, đảng viên mới, đảng viên già, đảng viên trẻ. Cuối cùng, Bác nói về phong không nhân dân, phải ra sức bảo vệ tài sản của Nhà nước, của hợp tác xã. Bác nói: Bây giờ Bác rất vui lòng thấy Thái Bình có tiến bộ nhiều. Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt.

(Theo Tử điển Thái Bình)

KIẾN XƯƠNG

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa



Huyện Kiến Xương phấn đấu hoàn thành thu hoạch lúa mùa trước ngày 20/10.

Vụ mùa năm 2023, huyện Kiến Xương gieo cấy gần 11.200ha, trong đó giống lúa năng suất cao chiếm 58,02%, giống lúa chất lượng cao chiếm 41,98% diện tích. Để phòng bất lợi do thời tiết gây ra, bà con tập trung xuống đồng khẩn trương thu hoạch lúa mùa, làm đất trồng cây vụ đông.

Ông Nguyễn Quang Thế, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ An cho biết: HTX đã tuyên truyền bà con nông dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Tập trung thu hoạch lúa ở những vùng thấp, trũng, tránh tình trạng lúa bị ngập khi mưa lớn. Toàn xã gieo cấy gần 200ha, chủ yếu là các giống BC15, T10, dài thơm, nếp các loại. Dù sâu bệnh và thời tiết diễn biến phức tạp, 20% diện tích lúa bị đổ gục nhưng năng suất lúa vẫn đạt trên 59 tạ/ha. Đến thời điểm hiện tại, toàn xã đã thu hoạch trên 40% diện tích, phần đầu thu hoạch xong toàn bộ lúa mùa trong trung tuần tháng 10. Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, HTX đang đôn đốc người dân làm đất, ương giống, trồng cây vụ đông. Dự kiến toàn xã sẽ trồng 157ha, tăng 14ha so với vụ đông năm ngoái.

Tại cánh đồng thôn Khả Phú, xã Bình Thanh, bà Đào Thị Tươi chia sẻ: Tôi đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn không bỏ ruộng, vụ mùa năm nay gieo cấy 5 sào lúa TBR225 của



Lãnh đạo huyện Kiến Xương kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa mùa năm 2023.

để ăn vừa để bán cho doanh nghiệp. Lúa chín đến đầu tôi thuê máy gặt đến đó rồi phơi khô bán cho HTX. Làm vậy tôi vừa nhân lại có thu nhập cao hơn trước đây. Dự kiến năng suất lúa mùa năm nay đạt trên 2 tạ/sào. Ông Đặng Văn Quang, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã khẳng định: Nhờ có truyền thống canh tác tốt và

liên kết sản xuất từ hàng chục năm qua nên người dân trong xã đã quen với các khâu trong sản xuất. Hiện nay gần 10 máy gặt có lớn đang làm việc hết công suất ở khắp các xã đồng. Trong tổng số 300ha lúa mùa có 125ha lúa trong vùng liên kết, HTX bao tiêu hoàn toàn đầu ra sản phẩm cho bà con với số lượng khoảng 500 tấn

thóc tươi và thóc khô. Thuận lợi nhất là người dân đều gặt máy 100% diện tích cùng với đó HTX có giàn máy sấy, bình quân mỗi vụ sấy 500 tấn thóc cho bà con nên thời vụ được bảo đảm. Dự kiến, toàn xã sẽ gặt xong trước ngày 20/10. Ông Phạm Văn Giám, Trưởng thôn Nguyệt Lâm 2, xã Vũ Bình chia sẻ: Toàn thôn có 30ha lúa mùa, trong đó trên 90% là lúa hàng hóa. Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ đông, thôn đã phối hợp với HTX SXKD DVNN bố trí máy gặt cho người dân đồng thời liên kết tìm đầu ra sản phẩm. Cứ lúa gặt đến đâu, doanh nghiệp sẽ về tại ruộng thu mua thóc tươi ngay tới đó. Hiện tại, lúa đang bước vào giai đoạn chín rộ, dự kiến từ ngày 16/10 thôn sẽ bắt đầu gặt và cần thóc tươi với giá 7.900 đồng/kg. Dự tính năng suất lúa vụ mùa đạt 2,5 tạ/sào.

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương cho biết: Huyện đã có công văn chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa máy móc, nhân lực thu hoạch nhanh gọn lúa mùa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Hiện nay, 181 máy gặt đã tỏa trên khắp các cánh đồng trên địa bàn huyện, 24 máy sấy của các tập thể, cá nhân đang hoạt động hết công suất để phục vụ cho người dân. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các địa phương tích cực đôn đốc người dân thu hoạch lúa đến đâu làm đất trồng cây vụ đông ngay tới đó, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao gần 4.300ha. Chỉ đạo các xã, thị trấn phát động phong trào sản xuất cây màu vụ đông, huy động hệ thống chính trị tập trung tuyên truyền chủ trương, biện pháp phát triển cây vụ đông. Vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng các loại rau màu có lợi thế của địa phương, bảo đảm tổ chức sản xuất hiệu quả, tạo niềm tin, khí thế để nhân dân phát huy và nhân rộng ở các năm sau. Lãnh đạo huyện, trường các phòng, ban, lãnh đạo các xã, thị trấn xuống chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện phần đầu hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao. Toàn huyện phấn đấu thu hoạch lúa mùa xong trước ngày 20/10 và trồng tăng 420ha cây vụ đông so với năm 2022.

THU TRUY

Vân Trường là một trong những xã có diện tích cây vụ đông lớn của huyện Tiên Hải. Thời điểm này, nông dân địa phương đang chuẩn bị nguồn giống tốt, làm đất để trồng khoai tây. Đây là cây trồng truyền thống góp phần nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích vụ đông, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Gắn bó với nghề trồng khoai tây vụ đông nhiều năm qua, ông Phạm Văn Lộc, thôn Bắc Trạch 2 đã làm giàu trên cánh đồng quê hương mình. Ông Lộc chia sẻ: Thời điểm này chúng tôi sẵn sàng nguồn giống khoai tây để đưa ra trồng. Khoai tây giống gửi tại kho lạnh của HTX hơn tuần qua được nâng nhiệt độ lên mức quy định, tạo điều kiện cho khoai tây nảy mầm tốt. Trong sản xuất vụ đông, tôi thường duy trì trồng 2 mẫu khoai tây. Để chủ động xuống giống khoai tây đúng thời vụ, diện tích lúa mùa của gia đình đã được thu hoạch. Theo kế hoạch của HTX, chúng tôi tập trung xuống giống từ ngày 20/10 và kết thúc vào ngày 10/11. Xét về hiệu quả kinh tế, trồng khoai tây chỉ 90 ngày đã cho thu hoạch nhưng giá trị cao gấp 3 lần so với trồng lúa. Một mẫu trồng khoai tây đòi hỏi công lao động ít hơn hẳn so với trồng lúa. Một mẫu khoai tây cho thu hoạch giá trị cao gấp 3 lần so với trồng lúa. Một mẫu khoai tây đòi hỏi công lao động ít hơn hẳn so với trồng lúa. Một mẫu khoai tây cho thu hoạch giá trị cao gấp 3 lần so với trồng lúa.

Ông Nguyễn Văn Đóa, thôn Quan Cao là một trong những

VÂN TRƯỜNG Bảo đảm các điều kiện trồng khoai tây vụ đông

hộ có diện tích trồng khoai tây vụ đông nhiều nhất xã. Ông Đóa cho biết: Khoai tây là cây được nông dân xã Vân Trường trồng từ rất lâu và luôn giữ ổn định diện tích trồng hàng năm bởi khoai tây trồng sớm, thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với đồng đất địa phương. Vụ năm trước khoai tây được mùa, giá ổn định. Diện tích trồng khoai tây vụ đông của gia đình tôi thường duy trì 3 mẫu. Năng suất khoai tây đạt 9 tạ/sào, giá bán 8.000 - 11.000 đồng/kg. Ngoài những thuận lợi, trồng khoai tây yêu cầu làm đất trồng khá kỹ, cây khoai tây mắc cảm với điều kiện thời tiết như khô hạn, sương muối gây hiện tượng héo thân, vàng lá.

Ông Nguyễn Quang Khánh, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vân Trường cho biết: Vụ đông năm 2023, xã phấn đấu gieo trồng 200ha, trong đó khoai tây 70ha. Khoai tây là cây trồng trong vụ đông có năng suất ổn định và giá trị kinh tế cao, được trồng phổ biến ở diện tích đất hai lúa tại địa phương. So với lúa và rau màu, trồng khoai tây vụ đông cho hiệu quả cao gấp 3 - 4 lần, đạt giá trị 8 - 10 triệu đồng/sào, thời gian trồng cho đến khi thu hoạch từ

85 - 90 ngày. Mặt khác, trồng khoai tây vụ đông theo hướng hàng hóa còn giúp tăng độ xốp, độ màu mỡ của đất. Đây là giải pháp hữu hiệu để luân canh giữa cây lúa với cây vụ đông, hạn chế lây lan một số sâu bệnh. Để chủ động bảo quản nguồn giống tốt cho nông dân, HTX đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây 3 kho lạnh công suất hơn 80 tấn. Trong các ngày từ 12 - 14/10 tổ chức mở kho lạnh trả khoai tây giống cho bà con. Tổ chức 6 lớp tập huấn về quy trình trồng, chăm sóc, phòng, chống sâu bệnh trên cây khoai tây, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật, máy móc vào sản xuất cho 100 lượt nông dân. Triển khai nạo vét kênh mương, tu bổ các cống tại vùng trồng khoai tây. Nhập cơ sở phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cung cấp kịp thời cho nông dân sản xuất vụ đông.

Để khuyến khích phát triển cây khoai tây, thời gian tới HTX SXKD DVNN xã Vân Trường hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm, đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao giá trị cây khoai tây vụ đông.

MANH THẮNG



Một số diện tích khoai tây vụ đông tại xã Vân Trường được trồng sớm trên đất lúa - màu.